

## BÁO CÁO

### Kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và hội đồng nhân dân, Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 như sau:

#### I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2022

##### 1. Hoạt động thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết

Trong năm 2022, Ban đã chủ trì thẩm tra đối với 08 dự thảo nghị quyết về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh; nghị quyết về bổ sung biên chế giáo viên, nghị quyết về biên chế công chức, viên chức năm 2023 của tỉnh; nghị quyết về đầu tư công (một số dự án thuộc lĩnh vực Ban phụ trách) và nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023. Thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh<sup>1</sup>, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra đối với 14 dự thảo nghị quyết trên một số lĩnh vực.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra, Ban luôn chủ động thu thập thông tin, nắm bắt tình hình, nghiên cứu các văn bản, tài liệu có liên quan và triển khai hoạt động thẩm tra theo đúng quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản cần thẩm tra. Các ý kiến của Ban đưa ra có cơ sở, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Báo cáo thẩm tra của Ban đạt chất lượng, đúng thời gian quy định, có tính phản biện. Các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Ban đã được UBND tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa, làm cơ sở để HĐND tỉnh đưa ra quyết định đúng đắn, phù hợp, có tính khả thi.

##### 2. Hoạt động giám sát, khảo sát

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ban đã xây dựng kế hoạch, thành lập Đoàn khảo sát và triển khai khảo sát chuyên đề: “Tình hình thực hiện

<sup>1</sup> Các Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023; Công tác phòng, chống tham nhũng; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.



nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp cấp huyện và công tác tư pháp của UBND cấp xã” tại một số Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường trong tỉnh<sup>2</sup>. Ban đã xây dựng kế hoạch, thành lập Đoàn giám sát và tổ chức giám sát chuyên đề: “Tình hình giải quyết, xét xử và thi hành án các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai” tại Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp trong tỉnh<sup>3</sup>. Qua công tác giám sát, khảo sát, Ban đã có những nhận định, đánh giá về kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy định của pháp luật tại các cơ quan, đơn vị được giám sát, khảo sát; đồng thời đưa ra các kiến nghị, đề xuất đối với các cơ quan, đơn vị được giám sát, khảo sát cần khắc phục, triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo. Báo cáo giám sát, khảo sát được gửi đến các đơn vị thuộc đối tượng giám sát, khảo sát để thực hiện, đồng thời được gửi đến đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Lãnh đạo Ban đã tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh chuyên đề về: “Tình hình triển khai và kết quả phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua trên địa bàn tỉnh”; Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh chuyên đề về: “Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ năm 2019 - 2020”. Qua hoạt động giám sát, lãnh đạo Ban đã phát biểu chất vấn, đưa ra các kiến nghị, đề xuất đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi trực tiếp giám sát, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực giám sát.

Ban đã duy trì giám sát thường xuyên, nắm bắt thông tin thông qua các báo cáo hoạt động, báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri, qua phương tiện thông tin đại chúng để đề xuất Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo giải quyết. Giám sát thường xuyên việc chấp hành pháp luật, thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về tình hình thi hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính, tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; tình hình hoạt động của các cơ quan tư pháp. Thông qua công tác giám sát thường xuyên, Ban đã có những kiến nghị, đề xuất đối với UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương nhằm triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các quy định của pháp luật, nghị quyết HĐND tỉnh; qua đó bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực mà Ban phụ trách.

<sup>2</sup> Trực tiếp khảo sát tại 06/08 Phòng Tư pháp cấp huyện và 16/24 UBND xã, phường, thị trấn; yêu cầu 02 Phòng Tư pháp (thị xã Ba Đồn, huyện Bố Trạch) và 08/24 UBND xã, phường, thị trấn gửi báo cáo.

<sup>3</sup> Giám sát trực tiếp đối với cơ quan TAND, VKSND hai cấp trong tỉnh và Cục THADS tỉnh; giám sát qua báo cáo đối với các cơ quan THADS cấp huyện.



### **3. Một số công tác khác**

Trong năm 2022, Ban tham gia tích cực các đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách để phối hợp thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh. Ban Pháp chế đã cùng với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, xử lý các đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến Ban, Thường trực HĐND và HĐND tỉnh. Lãnh đạo Ban tham gia các phiên họp thường kỳ, hội ý hằng tuần và các cuộc họp khác của Thường trực HĐND tỉnh.

Lãnh đạo Ban đã tham gia Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tham gia Đoàn giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 20/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia trên địa bàn tỉnh.

### **4. Đánh giá chung**

Trong năm 2022, lãnh đạo cùng với các Ủy viên của Ban Pháp chế đã tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban đã cụ thể hóa và thực hiện đúng sự phân công, điều hòa hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh. Việc triển khai các cuộc giám sát, khảo sát được thực hiện đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Các báo cáo thẩm tra của Ban đảm bảo chất lượng, các nhận định, đánh giá khá toàn diện, có căn cứ pháp luật và sát, đúng với tình hình thực tế của tỉnh. Trong hoạt động, Ban đã bám sát các quy định của pháp luật, bảo đảm tính khách quan, đề cao tinh thần trách nhiệm trong giám sát việc chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Mặc dù hầu hết các thành viên của Ban đều hoạt động kiêm nhiệm nhưng đã cố gắng sắp xếp công việc chuyên môn để bố trí thời gian hợp lý tham gia các cuộc giám sát, khảo sát của Ban; chủ động nghiên cứu báo cáo, tích cực cập nhật, tìm hiểu các quy định của pháp luật cũng như nắm bắt thông tin và tình hình thực tế tại địa phương để phục vụ cho công tác của Ban.

Tuy vậy, hoạt động của Ban vẫn còn một số hạn chế, đó là: Một số thành viên của Ban hoạt động kiêm nhiệm, do bận công tác chuyên môn nên chưa tham gia đầy đủ các cuộc họp, giám sát, khảo sát của Ban.



## II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

Trong năm 2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện các hoạt động sau đây:

### 1. Hoạt động giám sát, khảo sát

#### 1.1. Về giám sát thường xuyên

Giám sát hoạt động của UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh về: Thi hành pháp luật, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng biên chế; xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hành chính tư pháp, hỗ trợ tư pháp; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.

Giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp về: Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; chất lượng điều tra, phát hiện tội phạm; việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và giải quyết các vụ án hành chính; hoạt động kiểm sát của ngành kiểm sát đối với hoạt động tố tụng; công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Ban tiến hành giám sát theo vụ việc trên cơ sở các nguồn thông tin từ đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh và các nguồn thông tin khác về việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực Ban phụ trách. Giám sát việc thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ và kết luận của Thường trực HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực Ban phụ trách (nếu có).

#### 1.2. Về giám sát, khảo sát chuyên đề

Thực hiện quy định Điều 77 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Ban Pháp chế HĐND tỉnh xây dựng chương trình giám sát, khảo sát năm 2023 như sau:

- Triển khai giám sát chuyên đề: Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
- Triển khai khảo sát chuyên đề: Tình hình xử lý vi phạm pháp luật về xây dựng.

Căn cứ vào ý kiến, kiến nghị của cử tri, chương trình giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và tình hình thực tế của địa phương, Ban Pháp chế sẽ quyết định điều chỉnh, bổ sung chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề năm 2023 của Ban.



## 2. Thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết

Thực hiện đổi mới công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ và các kỳ họp chuyên đề trong năm 2023 theo quy định của pháp luật và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

## 3. Các hoạt động khác

Tham gia, phối hợp với Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; giám sát công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, của HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

Tham gia các phiên họp thường kỳ, hội ý tuần và các cuộc họp khác của Thường trực HĐND tỉnh. Tham dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, các hội nghị, hội thảo khác; phối hợp tham gia các đoàn làm việc của các Ủy ban của Quốc hội khi về làm việc tại địa phương.

Thực hiện việc tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh gửi đến Ban; tham gia tiếp công dân theo quy định.

Thực hiện các công việc khác khi được Thường trực HĐND tỉnh phân công và các cơ quan, đơn vị địa phương mời tham gia.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Ban Pháp chế báo cáo với HĐND tỉnh./.

### Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Thành viên Ban Pháp chế;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND.

TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Lương Bình